

(ล้าเนา)

ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

เรื่อง สอบราคาเช่าใช้บริการโครงข่ายระบบสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต จำนวน ๑ ระบบ

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าใช้บริการ โครงข่ายระบบสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต จำนวน ๑ ระบบ ตามรายการ ดังนี้

เช่าใช้บริการโครงข่ายระบบสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต จำนวน ๑ ระบบ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า และต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้ประกอบกิจการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาไม่ต่ำกว่า 2 ปีนับถึงวันยื่นซองเอกสารสอบราคา โดยแนบสำเนาใบอนุญาตมาพร้อมกับซองเอกสารเสนอราคา

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

๕. ผู้ที่ยื่นความจำนงขอรับเอกสารสอบราคาและผู้มาฟังคำชี้แจงต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมในนามของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารหรือมาฟังคำชี้แจงด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอื่น หรือหุ้นส่วน หรือพนักงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้ผู้มาติดต่อกระทำการแทนดังกล่าว ต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้มีอำนาจกระทำการในนามนิติบุคคลนั้น พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน(ถ้ามี)มามอบให้โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เพื่อเป็นหลักฐาน

๖. ผู้ให้บริการต้องเป็นรายเดียวกับผู้รับเอกสารสอบราคานี้เท่านั้น จะโอนสิทธิให้รายอื่นทำการยื่นซองสอบราคาแทนมิได้ และผู้ให้บริการแต่ละรายจะยื่นหนังสือสอบราคามากกว่าหนึ่งฉบับไม่ได้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการเป็นบริษัทนิติบุคคลร่วมค้า สามารถให้บริษัทร่วมค้าบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้รับเอกสารสอบราคาก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ต.เลี้ยวเมือง ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ในวันหยุดราชการ) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์ www.pp.ac.th, www.gprocurement.go.th, www.sec39.net หรือสอบถามทางโทรศัพท์

หมายเลข ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๔๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

สำเนาถูกต้อง

(นาง นิสยา ภูพิชิต)

ครู

ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗

โดย นาง นิสยา ภูพิชิต ครู

เอกสารสอบราคา เลขที่ 8/2557